

## หมวดที่ 1 เนื้อสัตว์

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
	ก.ประเภทเนื้อสัตว์ (หมู, ไก่)				
	รายละเอียดที่สามารถรับได้ : เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องสด ไม่มีรอยจ้ำเขียว จ้ำแดง สะอาด ไม่มีขน ไก่ติด ไม่มีจุดชำแดง หนังไม่ถลอก ไม่มีกลิ่น ไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง				
1	กระดูกสันหลัง (ทำน้ำซุ๊ป) (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม ) หรือเทียบเท่า สด มีสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ซีดมาก ไม่มีเมือกกลิ่น ไม่แช่แข็ง	กก.	15		
2	โครงไก่ (ทำน้ำซุ๊ป) (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม ) ไม่รอยโรคจ้ำเขียว จ้ำแดงหรือเทียบเท่า	กก.	20		
3	ซี่โครงหมูอ่อน หั่นชิ้น (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม) หรือเทียบเท่า สด มีสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ซีดมาก ไม่มีเมือกกลิ่น ไม่แช่แข็ง	กก.	70		
4	ตับหมู ไม่รวมตับเหล็ก (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม ) หรือเทียบเท่า สด มีสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ซีด ไม่มีเมือกกลิ่น ไม่แช่แข็ง	กก.	30		
5	เนื้อหมู หั่นชิ้นความหนาไม่เกิน 0.5 ซม.ความกว้าง 2-4 ซม. ความยาว 4- 5 ซม. บรรจุห่อละ 1 กก (เนื้อสีชมพู ไม่ติดมัน ไม่มีหนัง ไม่มีพังพืด) (ตรา CP/ เบทาโกร/สหฟาร์ม) หรือเทียบเท่า เนื้อไม่แข็งจนเป็นน้ำแข็ง	กก.	3500		
6	เนื้อหมูบด บรรจุห่อละ 1 กก (เนื้อแดง ไม่ติดมัน ไม่มีมันปะปน ไม่มีหนัง ไม่มีพังพืด) (ตรา CP/เบทาโกร/สหฟาร์ม ) หรือเทียบเท่า เนื้อไม่แข็งจนเป็นน้ำแข็ง	กก.	4500		
7	เนื้ออกไก่ (บด) บรรจุห่อละ 1 กก ไม่ติดกระดูก ไม่ติดมัน ไม่มีหนัง ไม่เป็นน้ำแข็ง (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม) หรือเทียบเท่า สด ไม่มีกลิ่นเหม็น สีไม่ซีดขาว เนื้อไม่แข็งจนเป็นน้ำแข็ง	กก.	4500		
8	เนื้ออกไก่ ไม่มีหนัง หั่นชิ้นความหนาไม่เกิน 0.5 ซม. ความกว้าง 2-4 ซม. ความยาว 4- 5 ซม. บรรจุห่อละ 1 กก ไม่ติดกระดูก ไม่ติดมัน ไม่มีหนัง (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม) หรือเทียบเท่า สด ไม่มีกลิ่นเหม็น สีไม่ซีดขาว ไม่แช่แข็ง	กก.	3500		
9	ปีกกลางไก่ 15- 20ชิ้น/ กก. (ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม) หรือเทียบเท่า สด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีจ้ำเขียวๆ ไม่ซีดขาว ไม่แช่แข็ง ไม่รอยโรคจ้ำเขียว จ้ำแดง	กก.	230		
10	ปีกบนไก่ 15- 20 ชิ้น/ กก. ( ตรา CP/ เบทาโกร / สหฟาร์ม) หรือเทียบเท่า สด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีจ้ำเขียวๆ ไม่ซีดมาก ไม่แช่แข็ง ไม่รอยโรคจ้ำเขียว จ้ำแดง	กก.	600		
11	ไส้ขม สด มีสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสีเขียว ไม่แช่แข็ง	กก.	20		
				รวม	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
	<b>ข.ประเภทปลา</b>				
12	รายละเอียดที่สามารถรับได้ : ปลาทุกชนิดต้องสด เหงือกสีแดง ลำงอกไม่มีเมือก ไม้เน่า ไม้มีกลิ่นเหม็น ไม้แตก ไม้มีรอยแผล ไม้แช่แข็ง สภาพสมบูรณ์ กดแล้วไม่มีรอยบวม				
13	ปลาช่อนแร่ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กก./ตัว สด เนื้อเต็มตัวไม่เป็นเศษ เนื้อไม่เละ เนื้อสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม้เป็นสีเขียว ไม้มีรอยแผล ไม้แช่แข็ง <u>ซึ่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อ</u> ไม่รวมหัว ก้าง เก็ด็ด ไล่หรือของเสียอื่นๆ	กก.	500		
14	ปลาดุก แบบหันเป็นชิ้น ขนาดชิ้นไม่ต่ำกว่า 2 ซม. สด เนื้อไม่เละ เนื้อสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม้เป็นสีเขียว ไม้มีรอยแผล ไม้แช่แข็ง <u>ซึ่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อ</u> ไม่รวมหัว ก้าง เก็ด็ดไล่หรือของเสียอื่นๆ	กก.	250		
15	เนื้อปลาเยือกซูด เนื้อล้วน ไม้มีก้างปะปน ไม้ติดหนัง ไม้ใส่สี ไม้เค็ม บรรจุในถุงที่ปิดสนิท มิติชิด ถุงไม้แตก ไม้รั่ว	กก.	150		
16	ปลาดุก แบบเป็นตัว สด เนื้อไม่เละ เนื้อสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม้เป็นสีเขียว ไม้มีรอยแผล ไม้แช่แข็ง <u>ซึ่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อ</u> ไม่รวมหัว ก้าง เก็ด็ดไล่หรือของเสียอื่นๆ	กก.	250		
17	ปลาดุกเค็ม / ปลาดุกตากแห้ง / ปลาดุกแดดเดียว ขนาดลำตัวทั้งสองข้างรวมกันไม่ต่ำกว่า 12 cm .ตากแห้งสนิท ไม้มีกลิ่นเหม็น ไม้มีเมือกกลิ่น เนื้อไม่เละ ไม้ใส่สี	กก.	500		
18	ปลาดุกย่าง (อย่างสุกทั้งตัว สด ใหม่ ไม้ไหม้เกรียม ไม้เห็นหิน ไม้เหม็นอับ ขนาดตัวละไม่น้อยกว่า 300 กรัม/ <u>ซึ่งน้ำหนักไม่รวมไม้</u> )	กก.	50		
19	ปลาทาบิิมแร่ น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กก./ตัว สด เนื้อเต็มตัวไม่เป็นเศษ เนื้อไม่เละ เนื้อสีชมพู ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม้เป็นสีเขียว ไม้มีรอยแผล ไม้แช่แข็ง <u>ซึ่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อ</u> ไม่รวมหัว ก้าง เก็ด็ดไล่หรือของเสียอื่นๆ	กก.	1500		
20	ปลาทุแท้ (ไม่ใช่ปลาทุลิ่ง) ขนาดลำตัวไม่ต่ำกว่า 5 ซม. (ท้องไม่แตก) สด หัวไม่หลุดออก จากตัว ครีบและหางนิ่มไม่แข็ง เอาใส่และของเสียในท้องปลาออกแล้ว <u>ซึ่งเฉพาะเนื้อ</u> ไม่รวม น้ำ	กก.	500		
21	ปลาทุหนึ่ง (ท้องไม่แตก) 2 ตัว ต่อ 1 แพ็ค (ขนาด: ความยาวของลำตัว ไม่น้อยกว่า 13 ซม./ตัว ความกว้างไม่ต่ำกว่า 5 ซม.) เนื้อแน่น กดแล้วไม่บวม ไม้มีน้ำในท่อ ไม้มีหนอน ไม้เค็มจัด อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิติชิด	แพ็ค	1500		
22	ปลานิลเค็ม ตากแห้งสนิท ไม้มีกลิ่นเหม็น ไม้มีเมือกกลิ่น เนื้อไม่เละ เนื้อไม้เป็นสีเขียว	กก.	50		
				<b>รวม</b>	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
	<b>ค.ประเภทอาหารทะเล (กุ้ง,ปลาหมึก)</b>				
23	รายละเอียดที่สามารถรับได้ : อาหารทะเลทุกชนิดต้องสด ล้างออกไม่มีเมือก ไม่เน่า ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่แตก ไม่มีรอยแผล ไม่แข็ง สภาพสมบูรณ์				
24	กุ้งกุลาดำ ขนาด 30-40 ตัว/กก ขนาดลำตัววัดจากด้านใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 2 ซม. ส่วนหัวและลำตัวติดแน่น เปลือกสดใส ลื่น เป็นเงามันตามธรรมชาติ เนื้อแน่น ใสติดกับเปลือกแน่น กลิ่นไม่เหม็น	กก.	20		
25	กุ้งขาว ขนาด 30-40 ตัว/กก ขนาดลำตัววัดจากด้านใดก็ได้ ไม่ต่ำกว่า 2 ซม. ส่วนหัวและลำตัวติดแน่น เปลือกสดใส ลื่น เป็นเงามันตามธรรมชาติ เนื้อแน่น ใสติดกับเปลือกแน่น กลิ่นไม่เหม็น	กก.	50		
26	ปลาแพนกาเซียสดอร์รี่ ความกว้างชิ้นละไม่ต่ำกว่า 5 ซม. เนื้อไม่เละ สด ไม่มีกลิ่นเหม็น อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท มิดชิด มี อย. ถุงไม่แตก	กก.	500		
27	ปลาหมึกกล้วย ลอกหนังสำเร็จ 17 ตัวต่อ/ กก.(ไม่ชั่งรวมน้ำ) ขนาดลำตัว ความกว้างไม่ต่ำกว่า 5 ซม. ความยาวไม่ต่ำ 10 ซม.และไม่ยาวเกิน 13 ซม. เนื้อสีขาว เนื้อแข็ง เนื้อไม่นิ่ม สด เนื้อแน่น ไม่เละ สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น	กก.	100		
				<b>รวม</b>	<b>-</b>
	<b>ง.อาหารแปรรูป</b>				
28	รายละเอียดที่สามารถรับได้ : อาหารแปรรูปทุกชนิด ต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่สมบูรณ์ ไม่มีฉีกขาด ไม่แตก ไม่ร่วน ไม่เละ ไม่เน่า ไม่มีกลิ่นเหม็นไม่แข็ง อาหารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย				
29	เต้าหู้กระดาน (สี่เหลี่ยมหนา 2 นิ้ว ยาว 4.5 นิ้ว ) เนื้อไม่เละ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปรี้ยว	แพ็ค	100		
30	เต้าหู้ขาว (แผ่นเล็ก) ขนาด หนา 1.5 ซม. กว้าง, ยาว 7 ซม. เนื้อไม่เละ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปรี้ยว	ชิ้น	300		
31	เต้าหู้ปลา ตรา PFP หรือเทียบเท่า (ถุงละ 1000 กรัม)หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่เละ สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุอันตรายออกจากบรรจุภัณฑ์ มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย	กก.	100		
32	ปลาทิพย์ (แพ็คละ 500 กรัม) ตราทวิวงษ์ / PFP หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่เละ สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุอันตรายออกจาก บรรจุภัณฑ์ มีมาตรฐานรับรองความปลอดภัย	แพ็ค	300		
33	ปลาเส้นหรืออ็อกวี่ ตราแต่จิวหรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่เละ สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิด มี อย.	กก.	15		
34	ปลาหมึกหลอด ตรา PFP หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่เละ สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุอันตรายออกจาก บรรจุภัณฑ์	กก.	20		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
35	ปุ๋ยมูลสัตว์ ปุ๋ยมูลวัวเป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่ไม่ผสมแบริ่ง สีส้ม ตรา PFP / พรานทะเล / คานี เป็นปุ๋ยมูลสัตว์ที่ไม่ผสมแบริ่ง หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่ละเอียด สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุติดหลุดออกมาจาก บรรจุภัณฑ์	กก.	25		
36	ลูกชิ้นปลาทรงรักบี้ อย่างดี ใส่ต้นหอม ไม่ผสมแบริ่ง (ถุ่ละ 1000 กรัม) ตรา PFP / มหาชัย หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่ละเอียด สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุติดหลุดออกมาจาก บรรจุภัณฑ์	ถุ่	70		
37	ลูกชิ้นปลาบวบลอย ไม่ผสมแบริ่ง (ถุ่ละ 1000 กรัม) มี อ.ย.หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่ละเอียด สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุติดหลุดออกมาจาก บรรจุภัณฑ์	ถุ่	70		
38	ลูกชิ้นหมู ไม่ปนแบริ่ง ไม่มีสารบอแรกซ์ เกรด A (ถุ่ละ 1000 กรัม) ตราโฮงเต้ง /เมืองทอง / ส.ขอนแก่น หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่ละเอียด สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุติดหลุดออกมาจาก บรรจุภัณฑ์	ถุ่	100		
39	ไส้กรอกไก่รวมควัน เกรด A ส่วนประกอบ เนื้อไก่ไม่ต่ำกว่า 65% (ถุ่ละ 1000 กรัม) ตรา ปีกไก่ / CP / BKP หรือเทียบเท่า ไส้กรอกเนื้อไก่ล้วนไม่ผสมแบริ่ง มีเกลืออมส้ม ไม่เป็นสีแดง ไม่ใส่สี ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่ละเอียด สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุติดหลุดออกมา มีฉลากแสดงส่วนประกอบ มีเครื่องหมายฮาลาล	กก.	20		
40	หมูยอ เกรด A ไม่ผสมแบริ่ง มีหมูผสมมากกว่า 50% ตราปิ้งหึ่งเซียง / ส.ขอนแก่น / หมูดี / CP หรือเทียบเท่า หรือเทียบเท่า ไม่มีกลิ่นเน่าเหม็น เนื้อไม่ละเอียด สภาพต้องคงรูป ไม่มีเมือก อยู่ในรูปทรงที่สมบูรณ์ บรรจุภัณฑ์/ ลัง ต้องอยู่ในสภาพดี ไม่ขาด ไม่แตก ไม่มีวัตถุติดหลุดออกมาจาก บรรจุภัณฑ์	กก.	150		
				รวม	-
		รวมหมวดที่ 1 ( ก / ข / ค / ง )			-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
<b>หมวดที่ 2 ประเภทผักและผลไม้</b>					
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
	<b>ก. ประเภทผักสด</b>				
	รายละเอียดที่สามารถรับได้ : ผักทุกชนิดต้องเป็นผักที่สด ผิวแต่งดี ไม่มีมด ไม่มีหนอน ไม่มีแมลง ไม่มีเน่า ไม่มีรอยขีดข่วนจากการกระทบ ไม่มีรอยแมลงเจาะ ภายในถุงไม่มีผักที่เน่าปะปน อาหารอยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หัก ไม่แตก				
41	กระชายฝอย ไม่แช่สารฟอกขาว ไม่แช่ฟอร์มาลิน ไม่ดำ ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า บรรจุภัณฑ์ปิดสนิทมิดชิด ไม่มีสิ่งอื่นใดปะปน	กก.	50		
42	กระชายหัว ผิวดี ไม่มีเหี่ยว ไม่มีมด สภาพสมบูรณ์ไม่หัก ไม่แตก	กก.	30		
43	กวางตุ้ง ไม่เหี่ยว ไม่มีมด ไม่มีหนอน ไม่มีแมลง สีเขียวสด ไม่เน่า คัดส่วนที่เน่าเสียออกแล้ว ไม่มีรอยแมลงขอนไช ไม่มีแมลง สภาพสมบูรณ์ไม่หัก ไม่แตก	กก.	200		
44	กวางตุ้งฮ่องเต้ (กวางตุ้งไต้หวัน) ไม่เหี่ยว ไม่มีมด ไม่มีหนอน ไม่มีแมลง สีเขียวสด ไม่เน่า คัดส่วนที่เน่าเสียออกแล้ว ไม่มีรอยแมลงขอนไช สภาพสมบูรณ์ไม่หัก ไม่แตก	กก.	250		
45	กะทิสด หัวกะทิแท้ สีขาว ไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน ไม่เหม็นเปรี้ยว มีกลิ่นหอมไม่ผสมน้ำ เมื่อวางทิ้งไว้ไม่แยกชั้น ซึ่งเฉพาะหัวกะทิ อยู่ในถุงหรือบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท ไม่แตกไม่รั่ว	กก.	300		
46	กะหล่ำปลี แต่งผลและคัดเลือกแล้ว สด สีเขียวอ่อน มันวาว เนื้อแน่นมีน้ำหนักไม่เบา ใบไม่แก่ ผลไม่ฝ่อ ไม่มีแมลงเจาะ ผลไม่แตก	กก.	150		
47	ขมิ้นสด ไม่มีดินติด ผิวดี ไม่มีมด ไม่มีเหี่ยวสภาพสมบูรณ์ไม่หัก ไม่แตก ผิวสีน้ำตาล	กก.	5		
48	ข้าวโพด เบอร์ใหญ่ ผักใหญ่ สีเหลือง ไม่มีจุดดำ ปอกเปลือกแล้ว เมล็ดสมบูรณ์ไม่มีเชื้อรา สภาพสมบูรณ์ไม่หักเป็นผักสวย	กก.	200		
49	ข้าวโพดแกะเมล็ด (ไม่ใช่ข้าวโพดสำหรับผลิตอาหารสัตว์) สีเหลือง ไม่มีจุดดำ ปอกเปลือกแล้ว เมล็ดสมบูรณ์ไม่มีเชื้อรา เป็นเมล็ดสวยงาม ไม่เป็นฝอย ไม่มีหนอน	กก.	50		
50	ข้าวโพดอ่อนชนิด ปอกเปลือก ตกแต่งแล้ว เหลือแต่ตัวข้าวโพดฝักอ่อน ผิวสีเหลือง ไม่มีจุดดำ ไม่ขึ้นรา ไม่มีหนอน	กก.	300		
51	ข่าสด ไม่แก่ ล้างสะอาด ไม่เหี่ยว ไม่มีมด เนื้อแข็ง	กก.	50		
52	ขิงแก่ ไม่เหี่ยว ไม่มีมด เนื้อแข็ง ไม่มีดินติด ผิวดี ไม่มีมด	กก.	20		
53	ขิงอ่อนซอยหรือขิงอ่อนหั่นฝอย ไม่แช่สารฟอกขาว ไม่แช่ฟอร์มาลิน ไม่ดำ เป็นสีเหลืองอ่อน ไม่มีกลิ่นเหม็น	กก.	300		
54	แขนงกะหล่ำปลี ใบอ่อน (แต่งผล) ใบห่อกันจนมีลักษณะใบเกาะกันดอกที่กลม ไม่หลุดออกมาเป็นใบ ซึ่งเฉพาะส่วนที่กินได้ ไม่รวมใบแก่ที่แข็ง ไม่มีหนอน ไม่มีแมลงเป็นสีดำ ไม่มีหนอน ไม่มีเหี่ยว	กก.	300		
55	คื่นช่าย (ตั้งโอ้ไทย) ลำต้นตั้งตรง ไม่หัก ไม่เหี่ยว ไม่มีมด สีเขียวสด ไม่มีหนอน ไม่มีแมลง ไม่มีดินติด	กก.	300		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
56	แครอท เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ซม. วัดส่วนที่ใหญ่ที่สุด ไม่มีรวมลำต้น ผิวตึง เป็นมันวาว เนื้อไม่นิ่ม กดแล้วไม่เป็นรอยบุ๋ม ไม่รอยแมลงเจาะ ผลไม่แตก สมบูรณ์เป็นรูปทรงกรวย	กก.	400		
57	จิงจูฉ่าย ใบอ่อน ไม่เน่า ไม่เลอะ สีเขียวสด ไม่เป็นสีเหลือง ไม่ดำ ไม่มีใบเน่าปะปน	กก.	50		
58	ดอกกะหล่ำขาว (ดอกกะหล่ำไทย) ตัดแต่งแล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 12 ซม. ลักษณะดอกเป็นก้านสีขาวถึงเหลืองอ่อน อัดตัว กันแน่น ไม่มีใบหุ้ม ไม่มีเชื้อรา ไม่มีที่รอยแมลงเจาะ ไม่ดำ ไม่เน่า สภาพดอกสมบูรณ์ไม่แตกหัก	กก.	400		
59	ดอกกะหล่ำจีน ตัดแต่งแล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 12 ซม. ลักษณะดอกเป็นก้านสีขาวถึงเหลืองอ่อน อัดตัว กันแน่น ไม่มีใบหุ้ม ไม่มีเชื้อรา ไม่มีที่รอยแมลงเจาะ ไม่ดำ ไม่เน่า สภาพดอกสมบูรณ์ไม่แตกหัก	กก.	300		
60	ดอกกุยช่าย ลำต้นตั้งตรงไม่หัก สีเขียว ไม่เหลือง ไม่เน่า ตัวดอกไม่บาน ดอกไม่แก่	กก.	250		
61	ดอกแค ตัวดอกสีขาวนวล ไม่เน่า ดอกไม่บาน ไม่แก่ มีขั้วดอกติดมาด้วย	กก.	25		
62	ดอกโสน สีเหลืองนวล ไม่เน่า ไม่ดำ ไม่เลอะ ดอกสภาพสมบูรณ์	กก.	10		
63	ดอกหอม ลำต้นตั้งตรง ไม่หัก ต้นไม่แก่จัด เป็นสีเขียว ไม่เหลือง ไม่เน่า ตัวดอกไม่บาน ดอกไม่แก่	กก.	160		
64	ดอกอัญชันสด มีสีม่วงอมน้ำเงิน ไม่เหี่ยว ชึ่งเฉพาะดอก ไม่ขำ ไม่ดำ ไม่เน่า ไม่เลอะเป็นน้ำ	กก.	5		
65	ต้นหอม ลำต้นตั้งตรง ไม่หัก สีเขียว ไม่เหลือง รากสะอาดไม่มีดินติด โคนต้นขาว ไม่เน่า สภาพสมบูรณ์	กก.	500		
66	ตะไคร้ สด ไม่เหี่ยว สีขาวนวล เนื้อแน่น ไม่แห้ง ขนาดวัดจากโคนยาวไม่เกิน 30 ซม.	กก.	60		
67	ตำลึง (เด็ดแล้ว) ไม่มีก้านและใบแก่ปน ยอดอ่อน ไม่มีใบเน่าปะปน ใบสีเขียว ไม่ดำ ไม่ขำ ไม่เหลือง ไม่กึ่งไม้หรือเถาวัลย์ปะปน	กก.	400		
68	แตงกวา ไม่ใช่แตงร้าน ไม่เหลือง ไม่เหี่ยว ไม่ขำ ไม่เน่า ผิวสดตึง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม. ความยาวไม่ต่ำกว่า 8 ซม.	กก.	250		
69	ถั่วงอก ลำต้นอวบ ขาว ไม่เป็นสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เน่า ไม่ขำ	กก.	540		
70	ถั้วฝักยาว คัดแล้ว เกรด A เนื้อแน่น ไม่พอง ไม่เหี่ยว ไม่สับเกร็น ไม่เนื่อ ไม่เหลือง ผิวตึง สด ไม่เลอะ ไม่ขำ ไม่ดำ สภาพสมบูรณ์เต็มฝัก ไม่หัก	กก.	120		
71	ถั้วพลู่ เนื้อแน่น ไม่ฝ่อ ไม่เหลือง สีเขียวสด	กก.	25		
72	ถั้วลันเตา ไม่ใช่ถั้วลันเตาหวาน ลักษณะแบน สีเขียวอ่อน กรอบ ไม่เหนียว ไม่เหี่ยว ไม่หัก สภาพสมบูรณ์	กก.	80		
73	น้ำเต้าอ่อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 ซม. ผลไม่นิ่ม สด สีเขียวอ่อน ผลไม่แตก ไม่มีรอยแมลงเจาะ สีเขียวอ่อน	กก.	300		
74	บร็อคโคลี่ ตัดแต่งแล้ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 12 ซม. คัดมาส่งเฉพาะดอก ลักษณะดอกเป็นก้านสีเขียว ไม่เป็นสีเหลือง อัดตัว กันแน่น ไม่มีใบหุ้ม ไม่มีลำต้นไม่มีใบ ไม่มีเชื้อรา ไม่มีที่รอยแมลงเจาะ ไม่ดำ ไม่เน่า สภาพดอกสมบูรณ์ไม่แตกหัก	กก.	500		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
75	บวบกลมหรือบวบหอม เนื้อแน่น ไม่นิ่ม ไม่เหี่ยว ไม่หัก สภาพสมบูรณ์ ความยาวต่ำกว่า 15 ซม ขึ้นไป เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม.	กก.	500		
76	บวบเหลี่ยม เนื้อแน่น ไม่นิ่ม ไม่เหี่ยว ไม่หัก สภาพสมบูรณ์ ความยาวไม่ต่ำกว่า 20 ซม เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม.	กก.	500		
77	ใบกระเพรา สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่น่า เป็นสีเขียว ไม่ดำ ไม่เหลือง ตั้งเป็นช่อ	กก.	150		
78	ใบกุยช่าย สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่น่า เป็นสีเขียว ไม่ดำ ไม่เหลือง สภาพสมบูรณ์ ใบไม่หัก ไม่ขาด	กก.	15		
79	ใบกุยช่ายขาว สภาพสมบูรณ์ ใบไม่หัก ไม่ขาด ไม่มีราขึ้น ไม่มีกลิ่นเหม็น	กก.	30		
80	ใบเตยหอม สด สะอาด ใบสีเขียวเข้ม ไม่เหี่ยว มีกลิ่นหอม	กก.	25		
81	ใบมะกรูด ขนาดใบกว้างไม่ต่ำกว่า 3 ซม. (สด สะอาด ใบเขียวเข้ม ไม่มีเพลี้ยขาวหรือราดำ)	กก.	15		
82	ใบแมงลัก สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่น่า เป็นสีเขียว ไม่ดำ ไม่เหลือง ตั้งเป็นช่อ	กก.	55		
83	ใบยี่หระ สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่น่า เป็นสีเขียว ไม่ดำ ไม่เหลือง ตั้งเป็นช่อ	กก.	6		
84	ใบสาระแหน่ สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่น่า เป็นสีเขียว ไม่ดำ ไม่เหลือง ตั้งเป็นช่อ	กก.	25		
85	ใบโหระพา สด ไม่เหี่ยวเฉา ไม่น่า เป็นสีเขียว ไม่ดำ ไม่เหลือง ตั้งเป็นช่อ	กก.	30		
86	ผักกาดขาวปลีหรือผักกาดขาวลู่ยี้ แต่งผล เอาใบแก่ออกแล้วเหลือแต่ใบสีเขียวอ่อน ใบไม่แก่ ใบเกาะกันแน่น ไม่บานออก ผลไม่แตก ไม่น่า ผิดตึง ไม่ขำ ผลแน่นมีน้ำหนัก ซึ่งไม่รวมโพมท้อ	กก.	500		
87	ผักกาดหอม สด ใบสีเขียว ใบเกาะกันเป็นช่อ ใบไม่หลุดร่วง ไม่คั้ตมาส่งเฉพาะใบ ใบไม่เน่าดำ ไม่เป็นสีเหลือง ไม่เหี่ยวเฉา สภาพสมบูรณ์	กก.	100		
88	ผักชีไทย /ผักชีฝอย ลำต้นตั้งตรง ไม่หัก รากสะอาด ไม่มีดินติด ใบเขียวไม่เหลือง ไม่ดำ ไม่มีต้นหรือใบที่เน่าปะปน สภาพสมบูรณ์	กก.	150		
89	ผักชีใบยาว/ผักชีฝรั่ง สด ไม่เหี่ยว ลำต้นตั้งตรง ความยาวไม่ต่ำกว่า 20 ซม. วัตถุประสงค์เฉพาะใบ ไม่รวมราก ใบไม่เน่า ไม่ดำ ไม่เหลือง รากไม่มีดิน สภาพสมบูรณ์ ใบไม่หัก ไม่ขาด	กก.	70		
90	ผักบุ้งจันทน์จากยอด ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว สด ไม่เหี่ยว ไม่น่า ไม่เป็นสีเหลืองหรือสีดำ สภาพสมบูรณ์	กก.	800		
91	ผักบุ้งไทยจันทน์จากยอด ขนาดไม่ต่ำกว่า 20 นิ้ว สด ไม่เหี่ยว ไม่น่า ไม่เป็นสีเหลืองหรือสีดำ สภาพสมบูรณ์	กก.	300		
92	ผักปวยเล้ง สด ไม่เหี่ยว ใบไม่เน่า ไม่ดำ ไม่เหลือง รากไม่มีดิน ใบไม่หัก ไม่ขาด สภาพสมบูรณ์	กก.	150		
93	ผักกาดแก้ว หัวที่มีใบสีเขียว ดูสด ไม่มีรอยขำ ไม่มีจุดดำหรือเชื้อรา และตัวใบยังติดกับโคนแน่น รอยตัดที่ก้านว่ายังสดอยู่	กก.	150		
94	พริกชี้หูสวน สีแดง - เขียว เม็ดเล็กขนาดไม่ต่ำกว่า 3 ซม. เนื้อแน่น ผิดตึง เป็นมันวาว ไม่น่า ไม่เปียกน้ำ ไม่ละ ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพสมบูรณ์	กก.	5		
95	พริกจินดาสีแดง - เขียว เนื้อแน่น ผิดตึง เป็นมันวาว ไม่น่า ไม่เปียกน้ำ ไม่ละ ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพสมบูรณ์	กก.	50		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
96	พริกไทยอ่อน (สด) เนื้อแน่น ผิวตึง เป็นมันวาว ไม่เน่า ไม่เปียกน้ำ ไม่และ ไม่มีกลิ่นเหม็น เกาะกันเป็นช่อหรือเป็นพวง สีเขียวแก่ เม็ดพริกไทยกลม ไม่แตก สภาพสมบูรณ์	กก.	10		
97	พริกย้าแดง เนื้อแน่น ผิวตึง เป็นมันวาว ไม่เน่า ไม่เปียกน้ำ ไม่และ ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพสมบูรณ์	กก.	100		
98	พริกหวาน สีแดง - เขียว - เหลือง ผิวตึง ไม่นิ่มและ ไม่เหี่ยว ไม่ช้ำ เนื้อแน่น ผิวตึง เป็นมันวาว ไม่เน่า ไม่เปียกน้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ผลไม่แตก สภาพสมบูรณ์	กก.	250		
99	พริกอ่อนเขียว / พริกหยวก / พริกหนุ่ม เนื้อแน่น ผิวตึง เป็นมันวาว ไม่เน่า ไม่เปียกน้ำ ไม่และ ไม่มีกลิ่นเหม็น	กก.	350		
100	พริกทองเนื้อ พันธ์ศิวลาทอง / พันธุ์ทองอำพัน / พันธุ์ทองไฟ หรือเทียบเท่า เปลือกขรุขระ เล็กน้อย ไม่เป็นคางคก เนื้อหนา มัน เหนียว สีส่วนใหญ่เป็นสีเขียวเข้มปนสีเหลืองเล็กน้อย ขนาดผล เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 20 ซม.และต้องไม่เกิน 30 ซม. สภาพสมบูรณ์ ผลละ 3 - 5 กก	กก.	500		
101	แพงอ่อน ลูกโต เนื้อแน่น ไม่ฝ่อ มีสีเขียวอ่อน ไม่เป็นสีขาวหรือเหลือง ผลไม่แตก สภาพสมบูรณ์ มาเต็มผล ไม่ถูกหัก สภาพสมบูรณ์	กก.	500		
102	มะเขือเทศ / มะเขือเทศเนื้อ/ มะเขือเทศท้อ หรือเทียบเท่า ผลเป็นสีแดงสดเสมอทั้งลูก ไม่เป็นสีเขียว ผลไม่แตก ไม่เน่า ไม่และ ผิวตึงเป็นมันวาว ไม่ช้ำ เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีรอยแมลงเจาะ สภาพสมบูรณ์	กก.	300		
103	มะเขือเทศราชินีหรือมะเขือเทศเชอรี่ ผิวมันวาว ผิวตึง ลูกไม่นิ่มและ ไม่มีตำนิ ไม่มีजूด้า ไม่มีเชื้อรา บรรจุถุงละ 1 กก	กก.	100		
104	มะเขือเทศสีดา ผลเป็นชมพูอ่อนเสมอทั้งลูก ผลไม่แตก ไม่เน่า ไม่และ ผิวตึงเป็นมันวาว ไม่ช้ำ เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีรอยแมลงเจาะ สภาพสมบูรณ์	กก.	100		
105	มะเขือเปราะ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ซม. ผลสีเขียวปนขาว ไม่มีแมลงเจาะ ไม่นิ่ม ผิวตึง ผลไม่แตก ไม่ช้ำ มีขั้วหรือจุก สภาพสมบูรณ์	กก.	600		
106	มะเขือพวง (เด็ดแล้ว ไม่มีขั้วติด) ผลสีเขียว ไม่ดำ ไม่มีแมลงเจาะ ไม่นิ่ม ผิวตึง ผลไม่แตก ไม่ช้ำ สภาพสมบูรณ์	กก.	60		
107	มะเขือยาว เนื้อในอ่อน ผิวสีเขียวอ่อน มีขั้วหรือจุกติดอยู่ ไม่ช้ำ ไม่ดำ ไม่เปียกน้ำ ไม่เน่า ผิวตึงมันวาว ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร คัดส่งให้ผลยาวเสมอกัน สภาพสมบูรณ์ไม่หัก	กก.	1000		
108	มะระจีน ผิวสีเขียวอ่อน มีขั้วหรือจุกติดอยู่ ไม่ช้ำ ไม่ดำ ไม่เปียกน้ำ ไม่เน่า ผิวตึงมันวาว ความยาวไม่น้อยกว่า 30 เซนติเมตร สภาพสมบูรณ์ไม่หัก	กก.	300		
109	มะนาวแป้นเบอร์ 1หรือเบอร์ใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม. เปลือกบาง น้ำดี ไม่ฝ่อ ไม่เหลือง สีเขียวสดผิวมันวาว	ลูก	3000		
110	มะพร้าวชูดขาว (ใช้ทำขนม) ชูดเปลือกออกเหลือเฉพาะเนื้อมะพร้าวล้วน ๆ เนื้อเป็นสีขาวล้วน ไม่มีสีน้ำตาลของกะลามะพร้าวปะปน	กก.	50		



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
111	ยอดคะน้า/คะน้ายอด/เบบี้คะน้า ความยาวไม่ต่ำกว่า 15 ซม.ขนาดลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 1 ซม. สีเขียว ใบสด ไม่เหี่ยวเฉา ลำต้นและใบไม่เน่า ใบไม่แก่	กก.	200		
112	ยอดมะพร้าวอ่อน สีขาว ไม่มีเชื้อรา ไม่แฉะสารฟอกขาว ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า	กก.	220		
113	ลูกมะกรูด ผิวสดดี ไม่เหี่ยว ไม่เน่า ไม่และ ไม่เหลือง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม.	ผล	100		
114	สายบัว ลอกแล้ว สีม่วงอ่อน ไม่แก่ ไม่และ ตัดเป็นท่อนความยาวไม่ต่ำกว่า 35 ซม. ไม่และ ไม่เน่า ไม่เป็นสีดำ สภาพสมบูรณ์ ไม่หัก	กก.	50		
115	หอมหัวใหญ่ เปลือกสีส้ม เนื้อในสีขาว ไม่เน่า ไม่นิ่ม ไม่มีเชื้อรา ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปียกน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 ซม.	กก.	1000		
116	หัวไชเท้า ใหญ่อวบๆ ทรงกรวยยาว ทรงกระบอก มีสีขาวนวล สีขาว มีเนื้อแน่นฉ่ำน้ำ มีลำต้นหรือหัวจุกความยาวไม่เกิน 5 ซม ขนาดผลยาวไม่ต่ำกว่า 10 นิ้ว	กก.	1000		
117	เห็ดเข็มทอง สีขาวนวล ไม่ขำ ไม่เปียกน้ำ ไม่นิ่ม ไม่และ ใสในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด สภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีเชื้อรา	กก.	150		
118	เห็ดเข็มดำหรือเห็ดโคนญี่ปุ่น ไม่ขำ ไม่เปียกน้ำ ไม่นิ่ม ไม่และ ใสในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด สภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ไม่มีเชื้อรา	กก.	150		
119	เห็ดนางฟ้าภูฐานสด ไม่ขำ ไม่แก่ ไม่นิ่มและและ ไม่เปียกน้ำ ใสในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด สภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด ไม่เหนียว กรอบ ไม่มีเชื้อรา	กก.	300		
120	เห็ดฟาง ดอกตูม ไม่บาน ไม่เน่า ไม่ขำ ทำสะอาดแล้ว เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 3 ซม ไม่นิ่มและ ไม่เปียกน้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเชื้อรา สภาพดอกสมบูรณ์	กก.	100		
121	เห็ดหอมสดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม สีน้ำตาลอ่อน ไม่นิ่มและ ไม่เปียกน้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเชื้อรา สภาพดอกสมบูรณ์	กก.	100		
122	เห็ดหูหนูสด สีน้ำตาลอ่อนปนดำปนแดง เกาะกันเป็นแผ่น ไม่นิ่มและ กรอบ ไม่เปียกน้ำ ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเชื้อรา	กก.	350		
123	เห็ดออริโนจิ/ เห็ดนางรมหลวง ลำต้นสีขาวลำต้นอวบ สภาพดอกสมบูรณ์ ไม่ขาดหรือแยกออกจากกัน ไม่ขำ ไม่เปียกน้ำ ไม่นิ่ม ไม่และ ใสในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด สภาพสมบูรณ์ไม่ฉีกขาด	กก.	30		
				รวม	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
	<b>ข.ประเภทผลไม้</b>				
	รายละเอียดที่รับได้ : ผิวสดตึง ไม่นิ่ม ไม่มีรอยหนอนหรือแมลงเจาะ ไม่ผิดปกติทรง ไม่น่า ไม่ซ้ำ มีลักษณะตามที่ต้องการ				
124	กล้วยไข่สุก 10 - 12 ผล/หวี เบอร์ใหญ่ ผลสีเหลืองนวลสวย ไม่ดำ ผลไม่หลุดออกจากหวี ผลไม่แตก ขนาดผลยาวไม่ต่ำกว่า 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม. ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ สภาพสมบูรณ์	หวี	1000		
125	กล้วยน้ำว้าสุก 10-12 ผล/หวี เบอร์ใหญ่ ผลสีเหลืองนวลสวย ไม่ดำ ผลไม่หลุดออกจากหวี ผลไม่แตก ขนาดผลยาวไม่ต่ำกว่า 10 ซม. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ซม. ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ สภาพสมบูรณ์	หวี	4500		
126	แก้วมังกร เนื้อขาว เบอร์ใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 10 ซม. ผล สด เนื้อแน่น ไม่มีรอยซ้ำ ไม่น่า ผลไม่ละ ไม่มีรอยแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์	กก.	700		
127	ขนุนสุกแกะ เอาแต่เนื้อขนุน มีสีเหลือง หอม มีรสหวาน สด ไม่ซ้ำ ไม่น่า ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เปียกน้ำ สภาพสมบูรณ์	กก.	50		
128	แคนตาลูป ผิวสีเหลืองอ่อนปนขาว เนื้อสีส้ม ไม่ละ เส้นผ่านศูนย์กลาง 15 ซม. มีกลิ่นหอม รสหวาน ไม่ซ้ำ ไม่น่า ผลไม่แตก สภาพสมบูรณ์	กก.	300		
129	เงาะโรงเรียน สด เปลือกจะมีสีแดงเข้ม ขนไม่เป็นสีดำ ส่วนขนส่วนโคนจะมีสีแดงเช่นกัน แต่ส่วนปลายขนจะมีสีเขียวอ่อน รสหวานไม่เปรี้ยว ไม่น่า เมื่อแกะแล้วไม่มีน้ำไหลออกมา ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ สภาพสมบูรณ์	กก.	500		
130	ชมพูทับทิมสด เบอร์ใหญ่ สีชมพู สด ไม่นิ่ม ไม่เหี่ยว ไม่ละ ผิวสวยเป็นมันเงา ไม่มีรอยแมลงเจาะ ไม่มีรอยซ้ำ ไม่น่า ผลไม่แตก ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์	กก.	500		
131	แตงไทยสุก ผลมีลายตามความยาวของผล มีความยาวผลไม่ต่ำกว่า 23 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 14 เซนติเมตร(แก่จัด สด เนื้อหนา มีกลิ่นหอม ไม่ซ้ำ)	กก.	60		
132	แตงโม พันธุ์จินตหรา น้ำหนักผลละไม่ต่ำกว่า 4 กก. ผิวลายสีเขียวอ่อน ผลไม่มีรอยแตก ไม่น่า เนื้อเป็นสีแดง รสหวาน เนื้อในไม่ละ เนื้อละเอียดสีแดง กรอบ เปลือกอ่อน ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ	กก.	600		
133	เผือกหอมดิบ ปอกเปลือกแล้วสะอาดไม่มีดินติด เนื้อฟู แก่จัด สะอาด ตัดจุกออก ขนาดผลละไม่ต่ำกว่า 300กรัม ไม่น่า รูปร่างผลสมบูรณ์เป็นผลกลมรี ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ	กก.	40		
134	ฝรั่งกิมจู เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 ซม.ผลไม่กลม มีสันนูน ไม่สมมาตร เมล็ดน้อย เนื้อหนา แน่น กรอบหวาน ไม่นิ่ม ไม่ละ ไม่สุก ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์	กก.	500		
135	พุทราสามรส/พุทราสี/พุทราสามรส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ซม. ผลกลม สีเขียว รสหวานไม่เปรี้ยว ผลรี ไม่รอยหนอนเจาะ ผลไม่แตก ไม่น่า ผลไม่มีรอยซ้ำหรือแมลงเจาะ ไม่สุกนึ่ง รูปร่างผลสมบูรณ์	กก.	500		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
136	มะพร้าวอ่อน เนื้อในนิ่มอ่อน น้ำมะพร้าวมีรสหวาน ไม่เปรี้ยว ผลไม่มีรอยชำหรือแมลงเจาะ สภาพสมบูรณ์	ผล	50		
137	มะม่วงเปรี้ยวน้ำดอกไม้ดิบ (ย่า) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 ซม. ดิบ สีเขียว ไม่สุก ไม่นิ่ม ลูกยาวป้อม เม็ดบาง ไม่แก่จัด ผลไม่แตก ไม่เน่า ผลไม่มีรอยชำหรือแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์ไม่หักงอ	กก.	300		
138	มะม่วงมันเขียวสวยดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 ซม. ดิบ สีเขียว ไม่สุก ไม่นิ่ม ไม่แก่จัด ไม่นิ่มจนจะสุก ผลไม่แตก ไม่เน่า ผลไม่มีรอยชำหรือแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์ไม่หักงอ	กก.	200		
139	มะม่วงมันโชคอนันต์ (ดิบ) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 ซม. ดิบ สีเขียว ไม่สุก ไม่นิ่ม ไม่แก่จัด ไม่นิ่มจนจะสุก ผลไม่แตก ไม่เน่า ผลไม่มีรอยชำหรือแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์ไม่หักงอ	กก.	200		
140	มะละกอดิบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนที่ใหญ่ที่สุดของผล(ช่วงปลายของผล) ไม่ต่ำกว่า 10 ซม. สีเขียวสด ไม่มีรอยชำ ไม่มีรอยเน่า ผลไม่แตก รูปร่างผลสมบูรณ์ไม่หักงอ	กก.	150		
141	มะละกอสุก พันธุ์แขกดำ เปลือกสีเหลืองอมส้ม เนื้อในสีส้มเข้ม รูปร่างผลสมบูรณ์ไม่หักงอ ผลสีรสหวาน ไม่ขำ ไม่เน่า มีรอยแมลงเจาะ ไม่มีรอยแตก เนื้อนิ่ม ไม่แข็ง	กก.	120		
142	มะละกอสุก พันธุ์ฮอลแลนด์ เปลือกสีเหลืองอมส้ม เนื้อในสีส้มเข้ม รูปร่างผลสมบูรณ์ไม่หักงอ ผลสีรสหวาน ไม่ขำ ไม่เน่า มีรอยแมลงเจาะ ไม่มีรอยแตก เนื้อนิ่มไม่แข็ง	กก.	120		
143	มันเทศ เบอร์ใหญ่ ปอกเปลือก ไม่เน่า ไม่มีแมลงเจาะ ซึ่งเฉพาะเนื้อไม่รวมเปลือก สภาพสมบูรณ์	กก.	400		
144	มันฝรั่ง เบอร์ใหญ่สีเหลืองนวล ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 ซม. สภาพผลสมบูรณ์ ไม่มีแผล ไม่เน่า ไม่เสีย สภาพสมบูรณ์	กก.	150		
145	ลองกอง (เป็นช่อ) เบอร์ใหญ่ ผลใหญ่ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 3 ซม. ไม่เน่า ไม่เสีย ผลสุกมีสีเหลืองนวล เปลือกบาง ผลไม่แตก ไม่เป็นสีดำหรือน้ำตาล สภาพสมบูรณ์	กก.	100		
146	ลำไยกระโหลก (เป็นช่อ) เบอร์ใหญ่ เกรด A ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 2.5 ซม. ผลสุกสีน้ำตาลล้วน เนื้อลำไยสีขาวหรือชมพูอ่อน เมล็ดสีดำเป็นมัน เนื้ออ่อนเม็ด รูปร่างผลกลมสมบูรณ์ เปลือกไม่แตก ไม่เน่า ไม่หลุดออกจากช่อ ซึ่งเฉพาะลูกติดช่อไม่ชั่งลูกที่หลุดร่วง	กก.	200		
147	ส้มเขียวหวาน เบอร์ 00 เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 ซม. ผิวตึง มันวาว เปลือกบาง รสหวาน ไม่เปรี้ยว ไม่ฝ่อ เนื้อไม่แข็ง ไม่เน่า ไม่นิ่มละ มีรอยแมลงเจาะ ไม่มีรอยแตก รูปร่างผลกลมสมบูรณ์	กก.	1500		
148	ส้มจินซาถั่ง ขนาดผลเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม. ผลสวย ไม่ฝ่อ ไม่แตก มีสีส้ม ไม่มีเชื้อรา ไม่เน่า ผิวสดตึง สภาพสมบูรณ์	กก.	800		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
149	สับปะรดหวาน เบอร์ใหญ่ พันธุ์ศรีราชา หรือเทียบเท่า ปอกเปลือก ฉေးตาและเอาจุกออก แต่งผลให้เรียบร้อยพร้อมประทาน ไม่ต้องหั่นชิ้น น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 1 กก. ชั่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อสับปะรด ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า ไม่มีรอยช้ำเน่า ไม่มีรอยแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์	กก.	150		
150	สับปะรด พันธุ์ภูแล เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 ซม.ปอกเปลือก ฉေးตาและเอาจุกออก แต่งผลให้เรียบร้อยพร้อมประทาน ไม่ต้องหั่นชิ้น ชั่งน้ำหนักเฉพาะเนื้อสับปะรด ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า ไม่มีรอยช้ำเน่า ไม่มีรอยแมลงเจาะ รูปร่างผลสมบูรณ์	กก.	400		
151	สาหร่ายน้ำผึ้ง ขนาด 4 - 5 ผล / กก. เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 8 ซม (วัดส่วนที่กว้างที่สุด) ผิวสวย สีเหลืองนวล ไม่มีแมลงเจาะ ไม่เน่า ไม่ฉิมและ ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพสมบูรณ์	กก.	300		
152	แก้วดิบ สด ปอกเปลือกแล้ว ไม่ดำ ไม่เน่า ไม่ขึ้นรา อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด สภาพสมบูรณ์	กก.	100		
153	แอปเปิ้ลสีแดงขนาดใหญ่ พันธุ์ฮอชิงตัน เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 7 ซม (วัดส่วนที่กว้างที่สุด) เปลือกแดง เนื้อสีขาวออกเหลืองใหม่ สด สภาพสมบูรณ์	กก.	150		
			รวม		-
	รวมหมวดที่ 2 (ก/ ข)				-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
<b>หมวดที่ 3 ประเภทไข่และผลิตภัณฑ์จากไข่</b>					
	รายละเอียดที่รับได้ : เปลือกไข่สะอาด ไม่มีมูลหรือขนติด ไข่แดงกลมหนุนอยู่ตรงกลาง ไม่มีจุดเลือด ไข่ไม่แตกร้าว				
	<b>รายการ</b>	<b>หน่วย</b>	<b>จำนวน</b>	<b>ราคา</b>	<b>ราคารวม</b>
154	ไข่ไก่ สะอาด น้ำหนักฟองไม่ต่ำกว่า 60 กรัม / ฟอง เบอร์ 2 ไม่มีรอยร้าว เมื่อเขย่าแล้วไข่ด้านบนไม่สั่นคลอน ไม่มีสิ่งสกปรกติดที่เปลือกไข่ เปลือกไข่สะอาด หรือขนติด ไข่แดงกลมหนุนอยู่ตรงกลาง ไม่มีจุดเลือด ไข่ไม่แตกร้าว	ฟอง	125000		
155	ไข่ขาวแช่เย็นพาสเจอร์ไรซ์ ปริมาณ 2 กก. ตรา CP หรือ KCF หรือเทียบเท่า ไม่มีมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน สภาพเกลอนสมบูรณ์	เกลอน	700		
156	ไข่เป็ดเค็มสุก เปลือกไม่ร้าว สะอาด น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 65 กรัม/ฟอง (เบอร์ 1) ไม่มีสิ่งสกปรกติดที่เปลือกไข่ เปลือกไข่สะอาด ไข่ไม่แตกร้าว ไม่มีจุดดำหรือเชื้อราขึ้น	ฟอง	5500		
157	ไข่รวมแช่เย็นพาสเจอร์ไรซ์ ปริมาณ 2 กก. ตรา CP หรือ KCP หรือเทียบเท่า ไม่มีมีสิ่งสกปรกปนเปื้อน สภาพเกลอนสมบูรณ์	เกลอน	50		
158	ไข่ลูกรอก ขนาด 1,000 กรัม ตรา CP หรือเทียบเท่า สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่เน่า ไข่ไม่แตก ไม่เสียรูปทรง สภาพสมบูรณ์	กก.	100		
159	เต้าหู้ไข่ขาวหลอด ตรา CP หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์ไม่รั่ว ไม่แตก	ชิ้น	300		
160	เต้าหู้ไข่หลอด ตรา CP หรือเทียบเท่า ปริมาณไข่ไม่ต่ำกว่า 40% น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 100 กรัม มี อย. ไม่ใกล้วันหมดอายุ	ชิ้น	1500		
161	เต้าหู้ถั่วเหลืองหลอด ตรา CP หรือเทียบเท่า ผลิตจากถั่วเหลือง น้ำหนักไม่ต่ำกว่า 200 กรัม มี อย. ไม่ใกล้วันหมดอายุ	ชิ้น	1500		
				<b>รวมหมวดที่ 3</b>	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
<b>หมวดที่ 4 ประเภทอาหารแห้งและเครื่องดื่ม</b>					
	รายละเอียดที่รับได้ : ไม่ใกล้วันหมดอายุ อย่างน้อย 6 เดือน บรรจุภัณฑ์ไม่ขาด ไม่มีรอยร้าว ไม่แตก ฝาไม่ถูกเปิดหรือหลุดออก รูปทรงคงสภาพ				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
162	กะปิแคง กระปุกเล็ก ไม้ใส่สี อย่างดี ตราตราซ่ง ขนาด 90 กรัม หรือเทียบเท่า	กระปุก	100		
163	กระเจี๊ยบแดงแห้ง ไม่มีเชื้อรา ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน	กก.	10		
164	กระเทียมกลีบใหญ่ บรรจุถุงละ 1 กก. ไม่มีเชื้อรา ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่เปียกน้ำ แคะแล้ว ไม่ฝ่อ ไม่ลีบ	กก.	400		
165	กระเทียมดองอย่างดีหรือกระเทียมโทนดอง (ซึ่งเฉพาะเนื้อไม่รวมน้ำ) อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	กก.	20		
166	กะทิธัญพืชสำเร็จรูป T บรรจุกล่องขนาด 1,000 ซีซี บรรจุถุงละ 12 กล่อง ตราฟอว์แคร์ หรือ กู๊ดไรท์ หรือเทียบเท่า	ลัง	40		
167	กะทิสำเร็จรูป ผลิตผ่านกระบวนการ UHT บรรจุกล่องขนาด 1,000 ซีซี บรรจุถุงละ 12 กล่อง ตราชาวเกาะ/ ตราอร่อยดี หรือเทียบเท่า	ลัง	40		
168	กุ้งเจหรือบุกรูปกุ้ง ตราโคมิ หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว ถุงไม่แตก	กก.	15		
169	กุ้งแห้งเนื้อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 3 ซม. ไม่มีเปลือก ไม่แต่งสีแห้งสนิท ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่ชื้นรา	กก.	150		
170	เกล็ดขนมปัง ตราโกกิ ห่อละ 200 กรัม หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	50		
171	เกล็ดไทยผสมไอโอดีน ตราปรุททิพย์ ขนาด 150 กรัม (แพ็ค 12 ห่อ) อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	แพ็ค	60		
172	แก๋กั อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	กก.	2		
173	ข้าวคั่วข้าวเหนียวตราไรท์ทิพย์ (บรรจุถุงละ 500 กรัม) อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ถุง	20		
174	ข้าวโฉก ตราไทเฮา (สูตร2) ขนาด 1 กิโลกรัม หรือเทียบเท่า	กก.	20		
175	ข้าวเหนียวขาว เขี้ยวงู บรรจุห่อละ 1 กิโลกรัม ตราแสนดี หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	กก.	35		
176	ข้าวเหนียวดำ ตราแสนดี หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	กก.	35		
177	เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต 3 in 1 ตราโอวัลติน / ไมโล หรือเทียบเท่า บรรจุซองสุตรหวานน้อย แพ็คละ 20 ซอง อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	150		
178	เครื่องดื่มรสช็อกโกแลต บรรจุถุง 1000 กรัม ตราโอวัลติน ไมโล หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	10		
179	เครื่องตุ๋นหมู ขนาด 100 กรัม อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	30		
180	เครื่องยาจีน ขนาด 65 กรัม อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	50		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
181	งาขาว ตราไร้ทิพย์ ขนาด 500 กรัม หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	5		
182	งาดำ ตราไร้ทิพย์ ขนาด 100 กรัม หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	2		
183	ซอสเปรี้ยว (จิ๊กโฉ่ว) ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 700 ซีซี	ขวด	3		
184	ซอสพริกเผ็ดกลาง ตราศรีราชาพานิช ขนาด 570 กรัมหรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ขวด	10		
185	ซอสมะเขือเทศขนาด 1000 กรัม ตราโรซ่า หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ถุง	100		
186	ซอสเห็ดหอม (น้ำมันหอย เจ) ขนาด 800 ซีซี ตราเด็กสมบูรณ์ หรือเทียบเท่า อยู่ในลังที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก ลังละ 12 ขวด	ลัง	3		
187	ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ขนาด 700 ซีซี ตรา เด็กสมบูรณ์ หรือเทียบเท่า (ลังละ 12 ขวด) อยู่ในลังที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	170		
188	ซีอิ๊วดำ ขนาด 940 ซีซี ตรา เด็กสมบูรณ์ หรือเทียบเท่า (ลังละ 12 ขวด) อยู่ในลังที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	1		
189	ดอกเก๊กฮวยแห้ง ไม่ขึ้นรา มีกลิ่นหอม ลักษณะดอกสมบูรณ์ อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก	กก.	20		
190	ดอกไม้จีน ไม่เก่า ไม่เหม็นสาบ สีไม่คล้ำ ตราตะวัน หรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	กก.	2		
191	ดอกอัญชัญแห้ง ไม่มีเชื้อรา บรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด ไม่ขึ้น ไม่มีแมลงปะปน ไม่มีสิ่งของอื่นใด นอกจากดอกอัญชัญแห้งปะปน บรรจุถุงละ 500 กรัม	ถุง	3		
192	ตั้งฉ่ายขนาด 200 กรัม อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว	ห่อ	100		
193	เต้าเจี้ยว สูตร 1 ขนาด 800 ซีซี ตรา เด็กสมบูรณ์ หรือเทียบเท่า (บรรจุลังละ 12 ขวด) อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ขวดไม่แตก ไม่รั่ว อยู่ในลังที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	3		
194	เต้าเจี้ยว สูตร 2 มีส่วนผสม ถั่วเหลือง 40 -50 % แป้งสาลี 40- 50 % ขนาด 800 -850 ซีซี ตรา เด็กสมบูรณ์ หรือเทียบเท่า (บรรจุลังละ 12 ขวด) อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ขวดไม่แตก ไม่รั่ว อยู่ในลังที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	3		
195	เต้าเจี้ยวขาว เต้าเจี้ยวเม็ด สำหรับทำน้ำพริกเต้าเจี้ยวหลน บรรจุถุงละ 1 กก สะอาด ไม่มีสิ่งแปลกปลอมปะปน อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิทมิดชิด ไม่แตก ไม่รั่ว อยู่ในลังหรือถุงที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก	กก.	35		
196	ถั่วเขียว ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า ไม่มีรา ไม่เหม็นหืน ห่อไม่แตกบรรจุ 500 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ถุง	50		
197	ถั่วเขียวเราะเปลือก ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า ไม่มีรา ไม่เหม็นหืน ห่อไม่แตก บรรจุ 500 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ถุง	50		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
198	ถั่วดำ ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า ไม่มีรา ไม่เหม็นหืน ห่อไม่แตก บรรจุ 500 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ถุง	20		
199	ถั่วแดงหลวง ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า ไม่มีรา ไม่เหม็นหืน ห่อไม่แตก บรรจุถุงละ 500 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ถุง	20		
200	ถั่วลันเตา 500 กรัม ไม่มีรา ไม่เหม็นหืน ห่อไม่แตก ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า ขนาด 500 กรัม	ห่อ	100		
201	ถั่วเหลืองชนิดผ่าซีก ไม่มีรา ไม่เหม็นหืน ห่อไม่แตก บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า (ทำนมถั่วเหลือง)	ห่อ	100		
202	ทูนัสเด็กในน้ำแร่ ตรา ซีเล็คหรือเทียบเท่า บรรจุกระป๋อง 165 กรัมมีเนื้อปลาเป็นส่วนประกอบไม่ต่ำกว่า 130 กรัม มีฝาดึง กระป๋องไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีสนิม อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หมดอายุ	กระป๋อง	100		
203	นมข้นจืด บรรจุถ่งละ 1,000 มิลลิลิตร ตรานกเหยี่ยว ฟอลคอน หรือเทียบเท่า	ถ่ง	100		
204	นมถั่วเหลืองน้ำตาลน้อย ขนาด 250 ซีซี ตราไวตาลีหรือเทียบเท่า (บรรจุถ่งละ 36 ถ่ง) อยู่ในถ่งที่สมบูรณ์ ถ่งไม่ขาด ไม่เปียก ถ่งนม อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หมดอายุ	ถ่ง	120		
205	นมยูเอชทีรสจืด ชนิดพร้อมดื่ม ขนาด 225 ซีซี ตราโพนอสหรือเทียบเท่า บรรจุถ่งละ 36 ถ่งอยู่ในถ่งที่สมบูรณ์ ถ่งไม่ขาด ไม่เปียก ถ่งนม อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หมดอายุ	ถ่ง	480		
206	น้ำจิ้มไก่ บรรจุถ่งละ 1000 กรัม ตราแม่ประนอมหรือเทียบเท่า อยู่ในบรรจุถ่งที่ปิดสนิท มิดชิด ถุงไม่แตก ไม่รั่ว ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หมดอายุ	ถุง	5		
207	น้ำจิ้มบ๊วย ขนาด 350 ซีซี ขวดไม่แตก ไม่รั่ว ฝาไม่เปิด ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย อยู่ในสภาพสมบูรณ์ไม่หมดอายุ	ขวด	5		
208	น้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ ปริมาณถ่งละ 1 กก. ตรามิตรผล หรือเทียบเท่า ผลิตจากน้ำอ้อยบริสุทธิ์แท้ 100% ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ถุงไม่รั่ว ไม่แตก สภาพสมบูรณ์	กก.	400		
209	น้ำตาลทรายแดง ตรามิตรผล หรือเทียบเท่า บรรจุถ่งละ 1 กก. ปราศจากสารฟอกขาวเจือปน ไม่ใส่สี ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย ถุงไม่รั่ว ไม่แตก สภาพสมบูรณ์	กก.	750		
210	น้ำตาลปีบ อย่างดี ตรามิตรผลหรือเทียบเท่า บรรจุถ่งละ 1 กก ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	กก.	300		
211	น้ำตาลมอลโตเด็กซ์ทริน (CALEEN-BLDE) บรรจุในถ่งปิดสนิท ถุงไม่รั่ว ไม่แตก และส่งอยู่ในถ่งที่สมบูรณ์ ถ่งไม่ขาด ไม่เปียก (ใช้สำหรับผลิตอาหารทางสายให้อาหาร)	กก.	450		
212	น้ำตาลข้าวคั่วไม่ใส่น้ำตาล ตรา วิฟิต หรือเทียบเท่า ขนาด 200 ซีซี (บรรจุถ่งละ 24 ถ่ง) ถ่งไม่บุบ ไม่มีรอยร้าว อยู่ในถ่งที่สมบูรณ์ ถ่งไม่ขาด ไม่เปียก	ถ่ง	25		
213	น้ำตาลสีรา/ น้ำตาลโอทึ่ง/ น้ำตาลทรายแดงปนละเอียด (Soft brown sugar) ตราไร้ทิพย์ เป็นน้ำตาลที่มีลักษณะเป็นผงละเอียด สีน้ำตาลอ่อนถึงสีน้ำตาลแดง มีกลิ่นน้ำตาลไหม้ เป็นน้ำตาลที่มีความชื้นสูงทำให้ไม่จับตัวเป็นก้อน บรรจุถ่งละ 500 กรัม บรรจุถ่งไม่ฉีกขาด ไม่รั่ว อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ถุง	100		



ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
214	น้ำปลาทิพรสขนาด 700 ซีซี มีส่วนประกอบของปลาไม่น้อยกว่า 65 % บรรจุลงละ 12 ขวด หรือเทียบเท่า ขวดไม่บุบ ฝาปิดสนิท ขวดไม่แตก อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ถังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	200		
215	น้ำมันงาตรามังกรคู่ ขนาด 630 ซีซี หรือเทียบเท่า ฝาปิดสนิท ได้รับมาตรฐานรับรองความปลอดภัย	ขวด	50		
216	น้ำมันถั่วเหลือง ตรารองน ขนาด 1000 ซีซี บรรจุลงละ 12 ขวด หรือเทียบเท่า ขวดไม่บุบ ฝาปิดสนิท อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ถังไม่ขาด ไม่เปียก มีตราสัญลักษณ์ อาหารรักษหัวใจ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ลัง	275		
217	น้ำมันรำข้าว ตราคิงส์ ขนาด 1000 ซีซี บรรจุลงละ 12 ขวด หรือเทียบเท่า ขวดไม่บุบ ฝาปิดสนิท อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ถังไม่ขาด ไม่เปียก มีตราสัญลักษณ์ อาหารรักษหัวใจ จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	ลัง	275		
218	น้ำมันหอย ตราแม่ครัวหรือเทียบเท่า ขนาด 600 ซีซี (บรรจุลงละ 12 ขวด) ส่วนประกอบมีหอยนางรมไม่ต่ำกว่า 25 % ฝาปิดสนิท ขวดไม่แตก อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ถังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	200		
219	น้ำส้มพริกดอง ชนิดซอง ตรารวมรส หรือเทียบเท่า ขนาด 7 กรัม (บรรจุแพ็คละ 50 ซอง) ถู้งไม่รั่ว ไม่แตก	แพ็ค	15		
220	น้ำส้มสายชูขนาด 700 ซีซี ตรา อสร.หรือเทียบเท่า (บรรจุลงละ 12 ขวด) ขวดไม่บุบ ฝาปิดสนิท ขวดไม่แตก อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ถังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	15		
221	น้ำหวานตราเฮลซ์บลูบอย หรือเทียบเท่า กลิ่นมะลิ, คริมโซดา และกลิ่นอื่นๆ (ไม่รับกลิ่นสละ, กุหลาบ) ฝาปิดสนิท ขวดไม่แตก อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ถังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	35		
222	บะหมี่หยก อย่างดี บรรจุถุงน้ำหนัก 1 กก. บรรจุ 10 ก้อน ถู้งไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็น ไม่มีเชื้อรา อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิดขาด	กก.	150		
223	บะหมี่เหลือง อย่างดี บรรจุถุงน้ำหนัก 1 กก. บรรจุ 10 ก้อน ถู้งไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็น ไม่มีเชื้อรา	กก.	250		
224	ปลาหมึกเจหรือบุกรูปปลาหมึก ตราโคมิ หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยรั่ว ถู้งไม่แตก	กก.	10		
225	ปูนแดง บรรจุถุงละ 500 กรัม ถู้งไม่แตก ไม่รั่ว	กก.	2		
226	แป้งข้าวเจ้า ตราไบหยกหรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 1,000 กรัม ถู้งไม่แตก ไม่รั่ว ไม่เหม็น ไม่มีเชื้อรา	ถุง	24		
227	แป้งข้าวโพด ตราคอนอร์หรือเบสท์ฟีดหรือเทียบเท่า ขนาด 700 กรัม ถู้งไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็น ไม่มีเชื้อรา	ถุง	48		
228	แป้งทอดกรอบ ตราคอร์นหรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 1,000 กรัม ถู้งไม่รั่ว ไม่แตก	ถุง	50		
229	แป้งมันสำปะหลัง ตราปลาไทย5ดาว หรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 1,000 กรัม ถู้งไม่รั่ว ไม่แตก	ถุง	40		
230	โป๊ยกั๊ก บรรจุหีบห่ออย่างดี ไม่มีรอยรั่ว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	กก.	1		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
231	โปรตีนเกษตรแบบเม็ดกลาง บรรจุหีบห่ออย่างดี ไม่มีรอยร้าว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	กก.	10		
232	โปรตีนเกษตรแบบเม็ดเล็ก บรรจุหีบห่ออย่างดี ไม่มีรอยร้าว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	กก.	30		
233	โปรตีนเกษตรแบบหมูทอด บรรจุหีบห่ออย่างดี ไม่มีรอยร้าว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม	กก.	20		
234	ผงกะหรี่ บรรจุขวด 200 กรัม ตราปืนไขว้ /ตราโลโก้/ไอเซฟ หรือเทียบเท่า ขวดไม่แตก สภาพขวดสมบูรณ์	ขวด	5		
235	ผงกะหรี่ บรรจุขวด 50 กรัม ตราปืนไขว้ /ตราโลโก้/ไอเซฟ หรือเทียบเท่า ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ห่อ	10		
236	ผงพะโล้ ตราโลโก้ หรือเทียบเท่า บรรจุซองละ 65 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ซอง	50		
237	ผงวุ้น ตราปลาคุ้ หรือเทียบเท่า ขนาด 50 กรัม ตรานางเงือก / ตราปลาคุ้ หรือเทียบเท่า	ซอง	100		
238	ผงหมูแดง ตราโลโก้ หรือเทียบเท่า บรรจุซองละ 100 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก	ซอง	30		
239	ผักกาดกระบอง ตรานกพิราบ หรือเทียบเท่า ขนาด 140 กรัม (บรรจุแพ็คละ 6 กระบอง) อยู่ในถังที่สมบูรณ์ ล้างไม่ขาด ไม่เปียก	แพ็ค	100		
240	แผ่นกล้วย แพ็คละ 500 กรัม ไม่มีรา ห่อไม่แตก สภาพแผ่นกล้วยสมบูรณ์ไม่เลอะ	แพ็ค	150		
241	พริกแกงกะหรี่ ไม่เค็ม ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่รา ไม่ใส่สารกันบูด ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	30		
242	พริกแกงเขียวหวานไม่เค็ม ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่รา ไม่ใส่สารกันบูด ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	30		
243	พริกแกงเผ็ด ไม่เค็ม ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่รา ไม่ใส่สารกันบูด ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	300		
244	พริกแกงพะเนียง ไม่เค็ม ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่รา ไม่ใส่สารกันบูด ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	30		
245	พริกแกงมัสมั่น ไม่เค็ม ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่รา ไม่ใส่สารกันบูด ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	40		
246	พริกแกงส้ม ไม่เค็ม ไม่แต่งสีสังเคราะห์ ไม่รา ไม่ใส่สารกันบูด ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	80		
247	พริกชี้ฟ้าแห้ง เม็ดเล็ก ไม่ฝ่อ ไม่มีราแห้งสนิท ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	2		
248	พริกชี้ฟ้าแห้ง เม็ดใหญ่ ไม่ฝ่อ ไม่มีราแห้งสนิท ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	2		
249	พริกไทยดำเกล็ด บรรจุขวดละ 50 กรัม ตรามือ หรือเทียบเท่า ฝาอยู่ในสภาพสมบูรณ์ ไม่ถูกเปิด บรรจุภัณฑ์ไม่แตก ไม่เหม็นหืน บรรจุในขวดปิดสนิทมิดชิด	ขวด	50		
250	พริกไทยแท้ขาวปน ขวดละ 60 กรัม ตรามือ / ตราไรท์พีหรือเทียบเท่า ผลิตจากพริกไทยขาวปน 100 % ไม่ผสมแป้ง สีขาวใสมองเห็นพริกไทยด้านใน ขวดไม่แตก ฝาขวดปิดสนิท ไม่ขึ้น ไม่รวมตัวเป็นก้อน	ขวด	200		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
251	พริกป่น ตราไร้ทิพย์หรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 100 กรัม ถุงไม่รั่ว ไม่แตก ไม่เหม็นหืนไม่ขึ้น ไม่รวมตัวเป็นก้อน บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	ถุง	50		
252	พริกเผา ตราฉั่วสะเส็ง หรือเทียบเท่า ครอบงละ 450 กรัม ครอบงไม่ขึ้นสนิม ไม่บูบ ไม่ บวม ไม่หมดอายุ อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ครอบง	50		
253	พริกเผา ตราฉั่วสะเส็ง หรือเทียบเท่า ครอบงละ 900 กรัม ครอบงไม่ขึ้นสนิม ไม่บูบ ไม่ บวม ไม่หมดอายุ อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ครอบง	50		
254	พริกเผาไทย ตราแม่ประนอม ครอบงละ 450กรัม หรือเทียบเท่า ครอบงไม่ขึ้นสนิม ไม่บูบ ไม่บวม ไม่หมดอายุ อยู่ในสภาพสมบูรณ์	ครอบง	50		
255	พุทราจีนเชื่อม ไร้เมล็ด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 1.5 ซม. เนื้อแน่น มีรสหวาน ไม่มี รา ไม่เสีย ถุงไม่รั่วบรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	5		
256	ฟองเต้าหู้ บรรจุหีบห่ออย่างดี ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน ไม่มีรอยร้าว ไม่มีสิ่งแปลกปลอม บรรจุใน ถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	120		
257	มะขามเปียก ไม่มีเมล็ด บรรจุถุงละ 1 กก. ไม่มีแมลง ไม่มีรา บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	100		
258	มะตูมแห้ง มีกลิ่นหอม สีแดงส้ม ไม่เป็นแมง ไม่มีรา ถุงไม่รั่วบรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	กก.	50		
259	มะนาวดอง ตราแม่จันต์หรือเทียบเท่า ครอบงละ 900 กรัม (บรรจุ 30 ลูก/ครอบง) ครอบง ไม่แตก ไม่รั่ว ไม่มีรอยร้าว	ครอบง	10		
260	เยื่อไผ่อบแห้ง ตรามังกรคู่หรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 100 กรัม ไม่มีแมลง ไม่มีรา ถุงไม่รั่ว บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	ห่อ	200		
261	ลำไยอบแห้งเป็นก้อนอัดแท่ง สำหรับทำน้ำลำไย ไม่ใช่ลำไยสีทอง บรรจุถุงละ 1000 กรัม บรรจุในหีบห่ออย่างดีปิดสนิทมิดชิด ไม่มีแมลง ไม่มีรา ถุงไม่รั่ว	กก.	20		
262	ลูกเดือย ตราไร้ทิพย์ หรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 500 กรัม. หรือเทียบเท่า ไม่มีแมลง ไม่มีรา ถุงไม่รั่ว บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	ถุง	30		
263	ลูกผักชี ตราไร้ทิพย์ บรรจุถุงละ 1000 กรัม หรือเทียบเท่า ไม่มีแมลง ไม่มีรา ถุงไม่รั่ว บรรจุในถุงปิดสนิทมิดชิด	ถุง	5		
264	วุ้นเส้น ขนาด 500 กรัม ตราต้นสน/ ตรามังกรคู่ หรือเทียบเท่า ผลิตจากแป้งข้าวเดียว 100% ไม่ผลิตจากแป้งกึ่งสำเร็จรูป ไม่มีแมลงในห่อ ไม่มีรา ถุงไม่รั่ว	ห่อ	180		
265	วุ้นเส้นสด ขนาด 500 กรัม ตราต้นสน/ ตรามังกรคู่ หรือเทียบเท่า ผลิตจากแป้งข้าวเดียว 100% ไม่ผลิตจากแป้งกึ่งสำเร็จรูป ไม่มีแมลงในห่อ ไม่มีรา ถุงไม่รั่ว	ห่อ	50		
266	สาหร่ายทะเลอย่างดี ไม่มีกลิ่นหืน บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มี รอยร้าว	กก.	50		
267	เส้นก๋วยเตี๋ยว เขียงไธ้แห้งแผ่นตัด ผลิตจากแป้งข้าวเดียว 100% ไม่ผสมแป้งอื่น ถุงละ 190 กรัม ตรามังกรคู่หรือเทียบเท่า	ถุง	100		
268	เส้นก๋วยเตี๋ยว เล็ก ตรามหาชัย/ ตรามังกรคู่ / ตราดอกบัว หรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 1 กก ไม่มีเชื้อรา บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
269	เส้นก๋วยเตี๋ยว ใหญ่ ตรามหาชัย /ตราดอกบัวหรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 1 กก บรรจุภัณฑ์ อย่างดี ไม่มีรอยร้าว ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเชื้อรา	กก.	100		
270	เส้นเกี๊ยมอี บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีเชื้อรา บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	ถุง	100		
271	เส้นมักกะโรนี เบสท์ฟูดส์ บรรจุถุงละ 1 กก บรรจุอยู่ในถุงที่ไม่ฉีกขาด	กก.	25		
272	ไส้ตันเจ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว ถุงไม่แตก	กก.	10		
273	หมูแดง เจ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว ถุงไม่แตก	กก.	10		
274	หมูหยองเป็นเส้น ไม่ปน ตรา ส.ขอนแก่น/ หมูดี / ปึงหึ่งเซียง หรือเทียบเท่า บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม บรรจุภัณฑ์ ไม่มีรอยร้าว ถุงไม่แตก มี อ.ย. ไม่หมดอายุ	กก.	275		
275	หล่อฮั้งก้วย บรรจุแพ็คละ 5 ลูก ผลไม่แตก ไม่หลุดออกจากถุงหรือกล่อง	แพ็ค	20		
276	หอมแขก เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ซม.ตัดจุก ไม่มีจุดราสีดำ ไม่เน่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
277	หอมแดง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 4 ซม.ตัดจุก ไม่มีจุดราสีดำ ไม่เน่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	180		
278	เห็ดหอมแห้ง เส้นผ่านศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 5 ซม. บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	40		
279	เห็ดหูหนูขาวแห้ง ไม่มีจุดราสีดำ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	30		
280	อบเชย	กก.	1		
				รวมหมวดที่ 4	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
<b>หมวดที่ 5 ประเภทขนมหวาน</b>					
	รายละเอียดที่รับได้ : ไม่เหม็นหืน ไม่ขึ้นรา ไม่บูด ไม่เน่า ไม่และจนเสียรูปทรง กุญหรือบรรจุภัณฑ์ไม่ฉีกขาด				
ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	รวมราคา
281	ครองแครง สีขาว ไม่เปียกแห้งสนิท ไม่เหม็นหืน บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
282	เฉาก๊วย บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	200		
283	ทับทิมกรอบ สีชมพูอ่อน ใหม่ หอม ไม่เหนียว ไม่และ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	250		
284	บัวลอย ตรา ช้างสามเศียรหรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว เม็ดไม่แตก	กก.	100		
285	ปรากริมสีขาว บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
286	แปะก๊วย กุญละ 500 กรัม ตราจริงใจหรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กุญ	50		
287	ลอดช่องไทย สีเขียว ผลิตจากไบเตยแท้ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
288	ลอดช่องสิงคโปร์ สีเขียว ผลิตจากไบเตยแท้ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
289	ลูกชิด สะอาด ไม่มีสิ่งเจือปน ไม่แข็ง ไม่เปรี้ยว ขนาดกุญละ 1 กก ยี่ห้อจริงใจ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	30		
290	วุ้นมะพร้าวในน้ำเชื่อม ขนาดกุญละ 1 กก. ตราจริงใจ หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
291	สลิ้ม สีสธรรมชาติ บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	กก.	100		
292	สาคุเม็ดเล็ก สีขาว ขนาด 500 กรัม ตราปลาไทย5 ดาว หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	ซอง	60		
293	สาคุเม็ดเล็ก สีเขียว ขนาด 500 กรัม ตราปลาไทย5 ดาว หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	ซอง	60		
294	สาคุเม็ดใหญ่ ขนาด 500 กรัม ตราปลาไทย 5 ดาว หรือเทียบเท่า บรรจุภัณฑ์อย่างดี ไม่มีรอยร้าว	ซอง	60		
				<b>รวมหมวดที่ 5</b>	-

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา	ราคารวม
<b>หมวดที่ 6 อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับบริการผู้ป่วยพิเศษน้ำใจ 4 ผู้ป่วยโควิด-19 และผู้บริจาคโลหิต</b>					
	รายละเอียดที่รับได้ : ไม่ใกล้วันหมดอายุ อย่างน้อย 6 เดือน บรรจุภัณฑ์ไม่ขาด ไม่มีรอยร้าว ไม่แตก ฝาไม่ถูกเปิดหรือหลุดออก รูปทรงคงสภาพ				
295	น้ำผลไม้ 100% UHT น้ำส้มโชกุน น้ำส้มแมนดาริน น้ำส้มเขียวหวาน น้ำองุ่นแดง น้ำสับปะรด น้ำแอปเปิ้ล น้ำฝรั่ง ขนาด 200 มิลลิกรัม แพ้คละ 6 กล่อง ไม่หมดอายุ (อย่างน้อย 3 เดือน) พลาสติกซีลไม่มีฉีกขาด กล่องไม่รั่ว ไม่มีน้ำผลไม้ไหลออก ไม่มีกลิ่นเหม็น กล่องไม่ขึ้น	แพ็ค	500		
296	กาแฟซอง(ขนาด2กรัม) (แพ้คละ 200 ซอง) บรรจุในห่อสภาพดี ไม่มีฉีกขาด อาหารด้านในไม่เสียรูปทรง	แพ็ค	12		
297	ขนมเค้กสอดไส้ครีม รสต่างๆ ทรายโร้ หรือเทียบเท่า กล่อง 12 ชิ้น ชิ้นละ 17 กรัม บรรจุในห่อสภาพดี ไม่มีฉีกขาด อาหารด้านในไม่เสียรูปทรง	กล่อง	250		
298	ครีมเทียม(ขนาด3กรัม) (แพ้คละ 200 ซอง) บรรจุในห่อสภาพดี ไม่มีฉีกขาด อาหารด้านในไม่เสียรูปทรง	แพ็ค	12		
299	คัพเค้กผลไม้รวมชิ้นละ 50 - 70 กรัม บรรจุอยู่ในหีบห่อที่สมบูรณ์ไม่มีฉีกขาด ไม่ใกล้วันหมดอายุอย่างน้อย 3 วัน ขนมไม่เสียรูปทรงอยู่ในสภาพดี 100% มีฉลากอาหารที่แสดงส่วนประกอบและวันหมดอายุที่ชัดเจน ได้รับการรับรองจาก อย.	ชิ้น	1000		
300	คุกกี้แซนวิสไส้ครีม รสต่างๆ ทรายโอรีโอ หรือเทียบเท่า ซองละ 28.5 กรัม แพ้คละ 12 ซอง บรรจุในห่อสภาพดี ไม่มีฉีกขาด อาหารด้านในไม่เสียรูปทรง	แพ็ค	220		
301	เค้กกล้วยหอมชิ้นละ 50 - 70 กรัม บรรจุอยู่ในหีบห่อที่สมบูรณ์ไม่มีฉีกขาด ไม่ใกล้วันหมดอายุ อย่างน้อย 3 วัน ขนมไม่เสียรูปทรงอยู่ในสภาพดี 100% มีฉลากอาหารที่แสดงส่วนประกอบและวันหมดอายุที่ชัดเจน ได้รับการรับรองจาก อย.	ชิ้น	2000		
302	เครื่องดื่มรสช็อคโกแลต แบบซอง (ขนาด12กรัม) (แพ้คละ 48 ซอง) บรรจุในห่อสภาพดี ไม่มีฉีกขาด อาหารด้านในไม่เสียรูปทรง	แพ็ค	25		
303	นมเปรี้ยว รสผลไม้ ขนาด 180 ซีซี บรรจุลงละ 48 กล่อง ลังไม่เปียก ไม่ขาด อยู่ในสภาพดี ไม่แตก หรือชำรุด	ลัง	150		
304	น้ำดื่ม ขนาด 600 ซีซี ขวดใส ได้รับการรับรอง NHF ตราคริสตัล / สิงห์ หรือเทียบเท่า แพ้คละ 12 ขวด อยู่ในหีบห่อที่สมบูรณ์ไม่มีฉีกขาด ขวดไม่แตก ไม่รั่ว ไม่เปียกน้ำ	แพ็ค	1000		
305	น้ำตาลอ้อยธรรมชาติ(ขนาด6กรัม) (แพ้คละ 400 ซอง) บรรจุในห่อสภาพดี ไม่มีฉีกขาด อาหารด้านในไม่เสียรูปทรง	แพ็ค	6		
306	น้ำหวานตราเฮลซ์บลูบอย หรือเทียบเท่า กลิ่นมะลิ, สละ, โขดา และกลิ่นอื่นๆ ฝาปิดสนิท ขวดไม่แตก อยู่ในลังที่สมบูรณ์ ลังไม่ขาด ไม่เปียก	ลัง	24		
				<b>รวมหมวดที่ 6</b>	-
	<b>รวมหมวดที่ 1 - 6 เป็นเงิน</b>				-